

## บทคัดย่อ

การศึกษาโครงการเรื่อง ข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อคิด คำสอน จากวรรณกรรมประเภทกลอนของสุนทรภู่ โดยศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของสุนทรภู่ ลักษณะคำประพันธ์ประเภทกลอน ลักษณะเด่นจากบทกลอนของสุนทรภู่ การฝึกการตีความ แปลความ จากคำประพันธ์ประเภทกลอนของสุนทรภู่ ศึกษาข้อคิด และคำสอน จากบทกลอนของสุนทรภู่ การศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ ตีความ จากหนังสือ แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และได้รับคำแนะนำจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากการศึกษพบว่า ผลงานของสุนทรภู่เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ทรงคุณค่ายิ่ง สมกับเป็นกวีเอกของโลก ซึ่งโดดเด่นในเรื่องจินตนาการ การใช้คำง่าย ๆ ไพเราะ กิใจ มีความหมายลึกซึ้ง และเป็นต้นแบบของนักกลอนรุ่นหลัง ๆ ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถกระตุ้นจินตนาการสร้างความรู้สึกรักที่ลึกซึ้ง สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อ่านให้คล้อยตามได้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการประพาดิตน ยิ่งทำให้ผู้อ่านต้องการที่จะทำสิ่งดี ๆ เพื่อตัวเองและเพื่อสังคมไปด้วย เช่น ความรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำบาป เรื่องให้ระวังคำพูด เนื่องจากสุนทรภู่มีอิทธิพลต่อการเขียนเป็นของตัวเองสูง ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำและสำนวนภาษาที่ใช้ก็เป็นแบบพื้น ๆ อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที แต่ก็มี ความลึกซึ้งจับใจผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง วรรณกรรมของสุนทรภู่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจำนวนมาก เพราะนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะอ่านจนเป็นที่จดจำและกล่าวขานของบุคคลทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วอีกสิ่งหนึ่ง คือ งานเขียนของท่าน ยังแสดงถึงอัจฉริยภาพและภูมิปัญญาของกวีที่สามารถเรียงร้อยถ้อยคำออกมาเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างงดงามลงตัวอีกด้วย ซึ่งมากกว่าความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินที่ผู้อ่านได้รับแล้ว ยังได้รับความรู้ประเภทต่าง ๆ มากมาย รวมถึงไปถึงหลักธรรมแฝงที่อยู่ในเรื่องี่อ่านด้วย ผู้อ่านจะได้รับการสอนธรรมะไป ในตัวโดยไม่รู้ตัวตัวเอง กำลังถูกสอน จากการทำโครงการเรื่อง ข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ทำให้ผู้ศึกษา ได้ข้อคิด และคำสอน ที่ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ประเภทกลอนของสุนทรภู่ที่แฝงด้วยคำสอน ให้รู้จักปฏิบัติ และประพาดิตน โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนที่มีความไพเราะ สละสลวย ทำให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณกรรมประเภทกลอนของสุนทรภู่ ผลจากการศึกษาดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษามองคุณค่าประสงศ์ที่วางไว้ทุกประการ